
สรุปข่าวประจ าวันที ่21 พฤษภาคม 2568 
สื่อออนไลน ์

- กมธ.บริหารราชการแผ่นดนิ วุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเทจ็จริงสวนปาล์มหมดสัมปทานที่ชุมพร 
(ผู้จัดการออนไลน ์20 พ.ค.2568) https://mgronline.com/south/detail/9680000047190  

- ชาวชุมพรยืนหยัดทวงคืนผืนป่าปลูกปาล์มกว่า 2 หมื่นไร่ หลังหมดสัมปทานนาน 10 ป ี(สยามรัฐ 20 
พ.ค.2568) https://siamrath.co.th/n/623172  

- ชาวชุมพรฮือทวงคืนสวนปาล์ม 2 หมื่นไร่ หลังหมดสัมปทาน 10 ปี รัฐยงัเกียร์ว่าง (บ้านเมือง 20 พ.ค.
2568) https://www.banmuang.co.th/news/region/430369  

- ชาวชุมพรทวงคืนป่าปาล์ม 2 หมื่นไร่ หมดสัมปทาน 10 ปี รัฐเกียร์ว่างปล่อยนายทุนเขมือบ (ไทยโพสต์ 
20 พ.ค.2568) https://www.thaipost.net/district-news/792486/  

- จ.ราชบุรีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 2568 
(NBT 20 พ.ค.2568) https://thainews.prd.go.th/thainews/news/view/1133959/?bid=1  

- ป่าไทยร่อยหรอ! เมื่อทุนจีน บุกป่าสงวนไทยกว่า 5,000 ไร่ หวังครอบครองอุตสาหกรรมทุเรียน  
(ESG Universe 20 พ.ค.2568) 
https://esguniverse.com/content/%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8
%88%e0%b8%b5%e0%b8%99/  
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กมธ.บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสวนปาล์มหมดสัมปทาน 
ทีชุ่มพร 

 

ชุมพร - ชาวชุมพรทวงคืนผืนป่าปลูกปาล์มกว่า 2 หมื่นไร่ หลังหมดสัมปทานนาน 10 ปี แต่รัฐยั งเกียร์ว่าง
ปล่อยนายทุนกอบโกยผลผลิตนับพันล้าน โฆษกเผยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เผย  
เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

  

จากกรณีที่มีชาวบ้านนับพันคน มารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ  
จ.ชุมพร นานกว่า 1 เดือนแล้ว เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมท ากิจกรรมเรียกร้องถึงหน่วยงานรัฐและรัฐบาล จากปัญหาสวน
ปาล์มหมดสัมปทานมาตั้งแต่ปี 2558 ถูกดองมานานนับ 10 ปี จ านวน 2 แปลง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ



และป่าสลุย ในท้องที่ต าบลหงษ์ เจริญ เนื้อที่  7,109 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา และในท้องที่ต าบลรับร่อ  
เนือ้ที่ 16,256 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา รวมกว่า 23,000 ไร่ นั้น 

โดยขณะนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว ยังคงมีตัวแทนและชาวบ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเข้าเวรยามกันตลอด 
24 ชั่วโมง วันละประมาณ 20-40 คน เพื่อมาเฝ้าถนนทางเข้าออกตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หากมีพวก  
"แก๊งพุงกาง" ลักลอบขนปาล์มออกจากพื้นที่หมดสัมปทาน ซึ่งท ากันเป็นขบวนการใหญ่ ร่วมมือกันระหว่าง นายทุน
จากโรงงานใหญ่ นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล กลุ่มบุคคล และเจ้าหน้าที่รัฐบางคนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง 
ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าไปลักลอบตัดปาล์มออกมาขายวันละ 100 -500 ตัน รวมมูลค่าเดือนละมากกว่า  
100 ล้านบาท ซึ่งได้กระท ากันมานานนับ 10 ปีแล้ว กอบโกยกันแล้วมากกว่าพันล้านบาท 

 

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเกียร์ว่างปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อมานาน จนชาวบ้านสุดทนต้องตั้งกลุ่มจัดตั้งเวรยามคอย
ตรวจสอบไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปลักลอบเก็บปาล์มขาย และเรียกร้องให้รัฐน าที่ดินหมดสัมปทานมาบริหาร
จัดการและจัดสรรให้กับราษฎรไร้ที่ท ากินตามนโยบายของรัฐบาล ตามข่าวที่เสนอมาต่อเนื่องแล้วนั้น 

นายเศรณี อนิลบล สว.กลุ่ม 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
เปิดเผยว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทานเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ ป่าสลุย กว่า 2 หมื่นไร่ 
ทางกรรมาธิการฯ ได้รับการร้องเรียน และได้เชิญ นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครื่อข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
เข้ามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ว่ากรณี
ดังกล่าวหมดสัญญาสัมปทานมานาน 10 ปี แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย และยังมีการเก็บเกี่ยวผล
ประโยนช์กันมาต่อเนื่อง ทั้งๆที่ยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่แต่อย่างใด 

นายเศรณี กล่าวว่า ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ส่งเรื่องต่อให้
ทางคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา น าเข้าที่ประชุมเพื่อด าเนินการต่อ โดยมีเงื่อน
ระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังจากนั้น ทางพลต ารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดินและคณะฯ จะลงพื้นที่ จ.ชุมพร สอบหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ของ
หน่วยงานรัฐ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดและในภูมิภาค เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 



ด้าน นายกฤษณ์  แก้วรักษ์  ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตนได้ไปให้ข้อมูลต่อคณะ
กรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยน าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ตนมีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ไปมอบให้  
แต่ปัญหาดูเหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมป่าไม้ไม่มีความจริงใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมไม่สามารถ
พูดหรือตอบค าถามและให้ข้อมูลใดๆได้เลย จึงท าให้เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ จึงฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

" ปัญหาสวนปาล์มน้ ามันหมดสัมปทานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผ่านไป 10 ปี และที่ผ่านมาตนก็ออกมาเรียกร้อ ง
ทวงคืนผืนป่ากว่า 2 หมื่นไร่ ให้กลับคืนมาให้ชาวชุมพรมาโดยตลอด แต่หน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย ไม่มีการ
ด าเนินการทางกฎหมาย แต่ยังปล่อยให้นายทุนเข้าเก็บผลผลิตกันทุกวัน ทั้งๆที่ไม่สามารถกระท าได้ " ตัวแทน
เครื่อข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวชุมพรยืนหยัดทวงคืนผืนป่าปลูกปาล์มกว่า 2 หม่ืนไร่ หลงัหมดสัมปทานนาน 10 ปี 

 

ชาวชุมพรยืนหยัดทวงคืนผืนป่าปลูกปาล์มกว่า 2 หมื่นไร่ หลังหมดสัมปทานนาน 10 ปี แต่รัฐยังเกียร์
ว่างปล่อยนายทุนกอบโกยผลผลิตนับพันล้าน โฆษกเผยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา 
เผย เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

วันที่ 20 พ.ค.68 จากกรณีที่มีชาวบ้านนับพันคน มารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 
ต าบลหงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นานกว่า 1 เดือนแล้ว เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมท ากิจกรรมเรียกร้องถึง
หน่วยงานรัฐและรัฐบาล จากปัญหาสวนปาล์มหมดสัมปทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถูกดองมานานนับ 
10 ปี จ านวน 2 แปลง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ต าบลหงษ์เจริญ เนื้อที่ 
7,109 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา และในท้องที่ต าบลรับร่อ เนื้อที่ 16 ,256 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา รวม
กว่า 23,000 ไร่ นั้น 

โดยขณะนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว ยังคงมีตัวแทนและชาวบ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเข้าเวร
ยามกันตลอด 24 ชั่วโมง วันละประมาณ 20-40 คน เพื่อมาเฝ้าถนนทางเข้าออกตรวจสอบและแจ้ง
เจ้าหน้าที่รัฐ หากมีพวก "แก๊งพุงกาง" ลักลอบขนปาล์มออกจากพื้นที่หมดสัมปทาน ซึ่งท ากันเป็น
ขบวนการใหญ่ ร่วมมือกันระหว่าง นายทุนจากโรงงานใหญ่ นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล กลุ่มบุคคล และ
เจ้าหน้าที่รัฐบางคนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวเข้าไปลักลอบตัดปาล์ม



ออกมาขายวันละ 100-500 ตัน รวมมูลค่าเดือนละมากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งได้กระท ากันมานานนับ 
10 ปีแล้ว กอบโกยกันแล้วมากกว่าพันล้านบาท 

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเกียร์ว่างปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อมานาน จนชาวบ้านสุดทนต้องตั้งกลุ่มจัดตั้งเวร
ยามคอยตรวจสอบไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปลักลอบเก็บปาล์มขาย และเรียกร้องให้รัฐน าที่ดิน
หมดสัมปทานมาบริหารจัดการและจัดสรรให้กับราษฎรไร้ที่ท ากินตามนโยบายของรัฐบาล ตามข่าวที่
เสนอมาต่อเนื่องแล้วนั้น 

 

นายเศรณี อนิลบล สว.กลุ่ม 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
เปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทานเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ ป่าสลุย กว่า 2 หมื่นไร่ 
ทางกรรมาธิการฯ ได้รับการร้องเรียน และได้เชิญ นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครื่อข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
เข้ามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ว่ากรณี
ดังกล่าวหมดสัญญาสัมปทานมานาน 10 ปี แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย และยังมีการเก็บเกี่ยวผล
ประโยนช์กันมาต่อเนื่อง ทั้งๆที่ยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่แต่อย่างใด   

นายเศรณี กล่าวว่า ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ส่งเรื่องต่อให้
ทางคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา น าเข้าที่ประชุมเพื่อด าเนินการต่อ โดยมีเงื่อน
ระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังจากนั้น ทางพลต ารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดินและคณะฯ จะลงพื้นที่ จ.ชุมพร สอบหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ของ
หน่วยงานรัฐ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดและในภูมิภาค เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 



 

ด้าน นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตนได้ไปให้ข้อมูลต่อ คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยน าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ตนมีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ไปมอบให้ แต่ปัญหาดู
เหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้ไม่มีความจริงใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมไม่สามารถพูดหรือตอบ
ค าถามและให้ข้อมูลใดๆได้เลย จึงท าให้ เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ จึงฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

"ปัญหาสวนปาล์มน้ ามันหมดสัมปทานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผ่านไป 10 ปี และที่ผ่านมาตนก็ออกมาเรียกร้อง
ทวงคืนผืนป่ากว่า 2 หมื่นไร่ ให้กลับคืนมาให้ชาวชุมพรมาโดยตลอด แต่หน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย ไม่มีการ
ด าเนินการทางกฎหมาย แต่ยังปล่อยให้นายทุนเข้าเก็บผลผลิตกันทุกวัน ทั้งๆที่ไม่สามารถกระท าได้" ตัวแทน
เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวชุมพรฮือทวงคืนสวนปาล์ม 2 หมื่นไร่ หลังหมดสัมปทาน 10 ปี รัฐยังเกียร์ว่าง 

 

วันที่ 20 พ.ค.68 จากกรณีที่มีชาวบ้านนับพันคน มารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลหงษ์
เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นานกว่า 1 เดือนแล้ว เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมท ากิจกรรมเรียกร้องถึงหน่วยงานรัฐและรัฐบาล 
จากปัญหาสวนปาล์มหมดสัมปทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถูกดองมานานนับ 10 ปี จ านวน 2 แปลง ในพื้นที่ ป่า
สงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ต าบลหงษ์เจริญ เนื้อที่ 7,109 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา และในท้องที่
ต าบลรับร่อ เนื้อที่ 16,256 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา รวมกว่า 23,000 ไร่ นั้น 

โดยขณะนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว ยังคงมีตัวแทนและชาวบ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเข้าเวรยามกันตลอด 
24 ชั่วโมง วันละประมาณ 20-40 คน เพื่อมาเฝ้าถนนทางเข้าออกตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หากมีพวก "แก๊ง
พุงกาง" ลักลอบขนปาล์มออกจากพื้นที่หมดสัมปทาน ซึ่งท ากันเป็นขบวนการใหญ่ ร่วมมือกันระหว่าง นายทุนจาก
โรงงานใหญ่ นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล กลุ่มบุคคล และเจ้าหน้าที่รัฐบางคนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ว่าจ้าง
แรงงานต่างด้าวเข้าไปลักลอบตัดปาล์มออกมาขายวันละ 100-500 ตัน รวมมูลค่าเดือนละมากกว่า 100 ล้านบาท 
ซึ่งได้กระท ากันมานานนับ 10 ปีแล้ว กอบโกยกันแล้วมากกว่าพันล้านบาท 



 

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเกียร์ว่างปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อมานาน จนชาวบ้านสุดทนต้องตั้งกลุ่มจัดตั้งเวรยามคอย
ตรวจสอบไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปลักลอบเก็บปาล์มขาย และเรียกร้องให้รัฐน าที่ดินหมดสัมปทานมาบริหาร
จัดการและจัดสรรให้กับราษฎรไร้ที่ท ากินตามนโยบายของรัฐบาล ตามข่าวที่เสนอมาต่อเนื่องแล้วนั้น 

นายเศรณี อนิลบล สว.กลุ่ม 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
เปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทานเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ ป่าสลุย กว่า 2 หมื่นไร่ 
ทางกรรมาธิการฯ ได้รับการร้องเรียน และได้เชิญ นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครื่อข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
เข้ามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ว่ากรณี
ดังกล่าวหมดสัญญาสัมปทานมานาน 10 ปี แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย และยังมีการเก็บเกี่ยวผล
ประโยนช์กันมาต่อเนื่อง ทั้งๆที่ยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่แต่อย่างใด   

นายเศรณี กล่าวว่า ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ส่งเรื่องต่อให้
ทางคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา น าเข้าที่ประชุมเพื่อด าเนินการต่อ โดยมีเงื่อน
ระยะเวลาภายใน 30 วัน หลังจากนั้น ทางพลต ารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการบริหาร
ราชการแผ่นดินและคณะฯ จะลงพื้นที่ จ.ชุมพร สอบหาข้อเท็จจริง ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ของ
หน่วยงานรัฐ และการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดและในภูมิภาค เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 

ด้าน นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตนได้ไปให้ข้อมูลต่อ คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยน าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ตนมีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ไปมอบให้ แต่ปัญหาดู
เหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้ไม่มีความจริงใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมไม่สามารถพูดหรือตอบ
ค าถามและให้ข้อมูลใดๆได้เลย จึงท าให้ เสียเวลาไป เปล่าประโยชน์ จึงฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 



            

 

"ปัญหาสวนปาล์มน้ ามันหมดสัมปทานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผ่านไป 10 ปี และที่ผ่านมาตนก็ออกมาเรียกร้อง
ทวงคืนผืนป่ากว่า 2 หมื่นไร่ ให้กลับคืนมาให้ชาวชุมพรมาโดยตลอด แต่หน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย ไม่มีการ
ด าเนินการทางกฎหมาย แต่ยังปล่อยให้นายทุนเข้าเก็บผลผลิตกันทุกวัน ทั้งๆที่ไม่สามารถกระท าได้ " ตัวแทน
เครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชาวชุมพรทวงคืนป่าปาล์ม 2 หมื่นไร่ หมดสัมปทาน 10 ปี รัฐเกียร์ว่างปล่อยนายทนุเขมือบ 

 

ชาวชุมพรทวงคืนผืนป่าปลูกปาล์มกว่า 2 หมื่นไร่ หลังหมดสัมปทานนาน 10 ปี แต่รัฐยังเกียร์ว่างปล่อยนายทุน
กอบโกยผลผลิตนับพันล้าน โฆษกเผยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา เผย เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

20 พฤษภาคม 2568 - จากกรณีที่มีชาวบ้านนับพันคน มารวมตัวกันที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบล
หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นานกว่า 1 เดือนแล้ว เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมท ากิจกรรมเรียกร้องถึงหน่วยงานรัฐและ
รัฐบาล จากปัญหาสวนปาล์มหมดสัมปทานมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ถูกดองมานานนับ 10 ปี จ านวน 2 แปลง ใน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อและป่าสลุย ในท้องที่ต าบลหงษ์เจริญ เนื้อที่ 7,109 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา และใน
ท้องที่ต าบลรับร่อ เนื้อที่ 16,256 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา รวมกว่า 23,000 ไร่ นั้น 

โดยขณะนี้ที่ศาลาอเนกประสงค์ดังกล่าว ยังคงมีตัวแทนและชาวบ้าน สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาเข้าเวรยามกันตลอด 
24 ชั่วโมง วันละประมาณ 20-40 คน เพื่อมาเฝ้าถนนทางเข้าออกตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐ หากมีพวก "แก๊ง
พุงกาง" ลักลอบขนปาล์มออกจากพื้นที่หมดสัมปทาน ซึ่งท ากันเป็นขบวนการใหญ่ ร่วมมือกันระหว่าง นายทุนจาก
โรงงานใหญ่ นักการเมือง ผู้มีอิทธิพล กลุ่มบุคคล และเจ้าหน้าที่รัฐบางคนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง ว่าจ้าง
แรงงานต่างด้าวเข้าไปลักลอบตัดปาล์มออกมาขายวันละ 100-500 ตัน รวมมูลค่าเดือนละมากกว่า 100 ล้านบาท 
ซึ่งได้กระท ากันมานานนับ 10 ปีแล้ว กอบโกยกันแล้วมากกว่าพันล้านบาท 

ขณะที่หน่วยงานภาครัฐเกียร์ว่างปล่อยให้ปัญหายืดเยื้อมานาน จนชาวบ้านสุดทนต้องตั้งกลุ่มจัดตั้งเวรยามคอย
ตรวจสอบไม่ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปลักลอบเก็บปาล์มขาย และเรียกร้องให้รัฐน าที่ดินหมดสัมปทานมาบริหาร
จัดการและจัดสรรให้กับราษฎรไร้ที่ท ากินตามนโยบายของรัฐบาล ตามข่าวที่เสนอมาต่อเนื่องแล้วนั้น 



นายเศรณี อนิลบล สว.กลุ่ม 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา 
เปิดเผยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทานเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับร่อ ป่าสลุย กว่า 2 หมื่นไร่ 
ทางกรรมาธิการฯ ได้รับการร้องเรียน และได้เชิญ นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครื่อข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 
เข้ามาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก ว่ากรณี
ดังกล่าวหมดสัญญาสัมปทานมานาน 10 ปี แต่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องปล่อยปละละเลย และยังมีการเก็บเกี่ยวผล
ประโยนช์กันมาต่อเนื่อง ทั้งๆที่ยังไม่มีการต่อสัญญาใหม่แต่อย่างใด 

นายเศรณี กล่าวว่า ซึ่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ทางคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ได้ส่งเรื่องต่ อให้
ทางคณะกรรมา 

ธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา น าเข้าที่ประชุมเพื่อด าเนินการต่อ โดยมีเงื่อนระยะเวลาภายใน 
30 วัน หลังจากนั้น ทางพลต ารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินและ
คณะฯ จะลงพื้นที่ จ.ชุมพร สอบหาข้อเท็จจริง ที่ เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ของหน่วยงานรัฐ และการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในจังหวัดและในภูมิภาค เพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

ด้าน นายกฤษณ์ แก้วรักษ์ ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ตนได้ไปให้ข้อมูลต่อ คณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยน าข้อมูลหลักฐานทั้งหมดที่ตนมีเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ไปมอบให้ แต่ปัญหาดู
เหมือนว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้ไม่มีความจริงใจ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมประชุมไม่สามารถพูดหรือตอบ
ค าถามและให้ข้อมูลใดๆได้เลย จึงท าให้ เสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ จึงฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

"ปัญหาสวนปาล์มน้ ามันหมดสัมปทานในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผ่านไป 10 ปี และที่ผ่านมาตนก็ออกมาเรียกร้อง
ทวงคืนผืนป่ากว่า 2 หมื่นไร่ ให้กลับคืนมาให้ชาวชุมพรมาโดยตลอด แต่หน่วยงานรัฐปล่อยปละละเลย ไม่มีการ
ด าเนินการทางกฎหมาย แต่ยังปล่อยให้นายทุนเข้าเก็บผลผลิตกันทุกวัน ทั้งๆที่ไม่สามารถกระท าได้"ตัวแทน
เครื่อข่ายเกษตรกรจังหวัดชุมพร 

 

 



 

จ.ราชบุรีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ 2568 

 

วันที่ 20 พ.ค. 2568 นางสาวฐิติลักษณ์ ค าพา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิด
กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2568 จังหวัดราชบุรี ซึ่งส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมกับเทศบาลต าบลหลักเมือง อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตส านึกให้เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรป้าไม้ของชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อป้องกัน
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและ
หมอกควัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้น าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ ที่บริเวณวัดพญาไม้ จ.ราชบุรี ประกอบด้วยต้นประดู่ป่า ต้นมะค่าโมง ต้นมะค่าแต้ 
ต้นพยุง รวมกว่า 50 ต้น โดยพันธุ์ต้นไม้ทั้งหมดที่น ามาปลูกเป็นไม้ยืนต้น และช่วยรักษา
ระบบนิเวศในบริเวณวัดได้เป็นอย่างดี 

 

 



 

ส าหรับวันต้นไม้ประจ าชาติคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่  31 มกราคม 2532  
ให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ” เนื่องจากช่วงเดือนพฤษภาคมและเป็น
ระยะเริ่มต้นของฤดูฝน มีฝนตก เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ พร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณะประโยชน์ 
ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ าล าคลอง สองข้างทางสาธารณะ เพื่อส่งเสริมและ
กระตุ้นให้คนไทย ตระหนัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางน าไปสู่การ
อนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เพื่อเก็บรักษาไว้ให้
ลูกหลานต่อไปในอนาคต 

 

/////////////////////////////////////////////////////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ป่าไทยร่อยหรอ! เมื่อทุนจีน บุกป่าสงวนไทยกว่า 5,000 ไร่ หวังครอบครองอุตสาหกรรมทุเรียน 

 
จากการส ารวจของกรมป่าไม้ในปี 2023 พบว่า พื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกทุเรียนมีมากกว่า 5,000 ไร่  
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ าชั้น 1 และ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อระบบนิเวศ 

ทุเรียนไทยเป็นทองค าเขียวที่ทุนจีนก าลังเข้ามายึดครอง แต่อะไรคือราคาที่แท้จริงที่ประเทศไทยต้องจ่าย? เมื่อผืน
ป่าสงวนนับหมื่นไร่ถูกแปรสภาพเป็นสวนทุเรียน ใครคือผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากการส่งออกผลไม้มูลค่ามหาศาล
น้ี? มีใครเคยตั้งค าถามหรือไม่ว่า ท าไมคนไทยต้องแย่งกันซื้อทุเรียนในราคาแพงลิบ ทั้งที่เราเป็นแหล่งผลิตใหญ่ 
ของโลก? หรือว่าเราทุกคนก าลังเป็นเพียงผู้ชมการเปลี่ยนมือของทรัพยากรธรรมชาติอันล้ าค่า จากป่าไม้ของชาติสู่
แปลงเพาะปลูกของนายทุนต่างชาต ิ

การรุกคืบที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆ นี้จะน าไปสู่วิกฤตที่ซ้อนทับกันทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และความมั่นคง  
ทางอาหารของไทยได้อย่างไร? และเราจะมีทางออกให้กับปัญหาซับซ้อนนี้หรือไม่? 

  

 

 



วิกฤตทุเรียนไทย เมื่อทุนจีนรุกป่าสงวน สร้างวิมานหนาม 

การรุกคืบของทุนจีนในธุรกิจทุเรียนไทยก าลังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจ
การเกษตรของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก ปรากฏการณ์ “สวนทุเรียนในป่าสงวน” เป็นหนึ่งใน
วิกฤตส าคัญที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐต้องออกมาตรการเร่งด่วนเพ่ือจัดการปัญหาดังกล่าว 

การรุกคืบของทุนจีนในตลาดทุเรียนไทย 

ตั้งแต่ปี 2560 ทุนจีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในตลาดทุเรียนไทย โดยเริ่มจากการตั้ง “ล้ง” หรือ “โรงคัดบรรจุ” เพื่อ
ส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน จากข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร ณ เดือนพฤษภาคม 2567 มีโรงคัดบรรจุผลไม้ที่
ส่งออกไปจีนทั่วประเทศกว่า 2,122 ราย โดยใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง ตราด) มีจ านวน 988 
ล้ง และเฉพาะจังหวัดจันทบุรีมีมากถึง 909 ราย เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญจากปี 2559 ที่มีเพียง 122 ราย 

แม้รายชื่อผู้ประกอบการจะปรากฎเป็นสัญชาติไทยหรือบริษัทไทย แต่ความเป็นจริงแล้ว นายทุนจีนครอบครอง
สัดส่วนกว่า 90% ของจ านวนล้งทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงการใช้นอมินีไทยในการด าเนินธุรกิจอย่างกว้างขวาง 

ต่อมาในช่วงปี 2564 ทุนจีนได้ขยายการลงทุนโดยการกว้านซื้อสวนทุเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
การส่งออกผลผลิตทุเรียนไปจีน และท าสวนทุเรียนเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวจีน 

จากการส ารวจของกรมป่าไม้ในปี 2567 พบว่า พื้นที่ป่าสงวนที่ถูกบุกรุกเพื่อปลูกทุเรียนมีมากกว่า 5 ,000 ไร่ทั่ว
ประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ป่าต้นน้ าชั้น 1 และ 2 ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ส าคัญอย่างย่ิงต่อระบบนิเวศ 

 

 

 

 



รูปแบบการบุกรุกและครอบครองที่ดิน 

งานวิจัยเรื่อง “การครอบครองที่ดินข้ามพรมแดนของทุนจีน กรณีสวนทุเรียนในภาคตะวันออกของประเทศไทย” 
โดย Land Watch Thai และ EEC Watch เปิดเผยว่า ทุนจีนมักหลีกเลี่ยงการซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ เช่น โฉนด
หรือ น.ส.3 เนื่องจากมีราคาแพง แต่จะเน้นซื้อที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซึ่งมีราคาถูกกว่า 
โดยเฉพาะในอ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

รูปแบบการด าเนินการของทุนจีน มี 4 รูปแบบหลัก 

จากการตรวจสอบพบว่า ทุนจีนมีรูปแบบการด าเนินการที่ซับซ้อนเพื่อให้ได้มาซึ่งพื้นที่เพาะปลูก 

การใช้นอมินี (Nominee) ใช้คนไทยเป็นตัวแทนในการถือครองที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การถือครองที่ดินของชาวต่างชาต ิ

การท าสัญญาเช่าระยะยาว ท าสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว 30-50 ปี กับเกษตรกรไทยที่ประสบปัญหาทางการเงิน 

การต้ังบริษัทร่วมทุน จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับนักธุรกิจไทยเพื่อเข้าถึงพื้นที่เกษตรกรรม 

การใช้เทคนิคทางกฎหมาย บางกรณีมีการสวมสิทธิ์ในเอกสารสิทธิ์ที่ดินหรือการขยายแนวเขตพื้นที่เพาะปลูกเข้าไป
ในเขตป่าสงวนโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย 

กระบวนการซื้อที่ดินมักด าเนินการผ่านนายหน้าซึ่งเป็นผู้น าท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เนื่องจากรู้จักพื้นที่และ
เจ้าของที่ดินเป็นอย่างดี โดยได้รับค่าตอบแทนประมาณ 3,000-5,000 บาทต่อสัญญา 

 

 

 



สวนทุเรียนในพื้นที่ป่าสงวน ปฏิบัติการยึดคืนผืนป่า 

จากการตรวจสอบของชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ พบการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกทุเรียนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะใน
แถบภาคตะวันออก มีการตรวจยึดพื้นที่หลายครั้ง เช่น 

การตรวจยึดพื้นที่เนื้อที่ 1,848 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจันทร์ตาแป๊ะ ป่าเขาวังแจง และป่าขุนซ่อง จังหวัด
จันทบุรี 

การตรวจยึดพื้นที่เนื้อที่ 105 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่อง จังหวัดจันทบุรี 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 ชุดพยัคฆ์ไพรลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีกลุ่มนายทุนที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติตกพรม 
จังหวัดจันทบุรี พบพื้นที่บุกรุกกว่า 919 ไร่ มีการปลูกทุเรียนและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ รวมกว่า 12,000 ต้น พร้อม
อาคารสิ่งปลูกสร้าง ถนนคอนกรีต และบ่อน้ าขนาดใหญ่ที่รองรับการท าสวนอย่างเป็นระบบ 

ที่ดิน คทช. ประตูสู่การบุกรกุ 

ปัญหาส าคัญอีกประการคือการน าที่ดิน คทช. (คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ) ไปซื้อขายเปลี่ยนมือโดยมิ
ชอบ ที่ดิน คทช. เป็นที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชนท ากินในรูปแบบแปลงรวม โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์แต่อนุญาตให้เข้า
ท าประโยชน์ได้ ซึ่งไม่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได ้

กรมป่าไม้ได้มอบที่ดินให้ สคทช. จ านวน 7.2 ล้านไร่ เพื่อให้เกษตรกรท ากิน ซึ่งเกษตรกรสามารถถือครองได้ไม่เกิน
รายละ 20 ไร่ แต่พบว่ามีการน าที่ดินเหล่านี้ไปซื้อขายเปลี่ยนมือให้กับนายทุน ซึ่งผิดวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน 

 

 

 



ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ด้านการตลาด ทุนจีนพยายามควบคุมกลไกการตลาดทุเรียนในทุกขั้นตอน ทั้งต้นน้ า (ผู้ผลิต) กลางน้ า (ล้งรับซื้อ
ผลผลิต) และปลายน้ า (ตลาดปลายทาง) ปัจจุบันมีทุเรียนน าเข้าจีนเป็นพันตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน มูลค่าประมาณ 
1.5-3 ล้านบาทต่อตู้ สะท้อนมูลค่ามหาศาลของตลาดทุเรียนที่ทุนจีนก าลังผูกขาด 

ด้านสิ่งแวดล้อม สวนทุเรียนของทุนจีนมีการใช้น้ าและสารเคมีอย่างเข้มข้น โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อพื้นที่
การเกษตรรอบข้างและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังพบการบุกรุกพื้นที่ป่าและเขตชลประทานเพื่อท าสวนทุเรียน โดย
เฉพาะที่จังหวัดตราด 

ด้านเศรษฐกิจ ล้งไทยซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10% อาจต้องปิดกิจการ เนื่องจากแทบไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 
ต่างจากล้งจีนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนอย่างเต็มที่ 

การสร้างความไม่เสถียรในตลาดส่งออก 

การที่ทุนจีนควบคุมทั้งการผลิตและการตลาดทุเรียนไทย ท าให้เกิดความไม่เสถียรในตลาดส่งออก เนื่องจากนัก
ลงทุนชาวจีนมักมุ่งเน้นผลก าไรระยะสั้นโดยไม่ค านึงถึงความยั่งยืนของอุตสาหกรรมในระยะยาว 

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า: “ในปี 2024 ประเทศไทยส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนคิด
เป็นมูลค่ากว่า 120,000 ล้านบาท แต่เกษตรกรไทยได้รับประโยชน์จากมูลค่าการส่งออกนี้เพียงร้อยละ 30 เท่านั้น 
ส่วนที่เหลือตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางและผู้ส่งออกซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนชาวจีน” 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ตรวจสอบที่ดินท ากินที่ คทช. น าไปจัดสรรให้แก่ชาวบ้าน 
หากพบว่าท าผิดเงื่อนไข ให้ด าเนินการตามกฎหมายทุกกรณี และอาจพิจารณาน าพื้นที่กลับมาฟื้นฟูให้เป็นป่าหรือ
พัฒนาเป็นป่าชุมชน 

นอกจากนี้ ยังมีการประสานงานกับ GISTDA ในการใช้ดาวเทียมตรวจสอบที่ดินแปลงใหญ่ที่ส่งมอบให้ คทช. ไป
แล้ว 7.2 ล้านไร่ โดยจะน าร่องที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี 

วิกฤตที่ไทยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

วิกฤต “สวนทุเรียนในป่าสงวนของทุนจีน” เป็นประเด็นใหญ่ที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างหลายด้าน ทั้งการบังคับ
ใช้กฎหมาย การบริหารจัดการที่ดิน และการควบคุมการลงทุนจากต่างชาติ หากปล่อยให้ทุนจีนควบคุมกลไกตลาด
ทุเรียนทั้งระบบ นอกจากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังอาจน าไปสู่การสูญเสียความมั่นคงทางอาหารและ
การพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยในระยะยาว การแก้ไขปัญหาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างเร่งด่วนและเป็น
ระบบ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

 



อ้างอิง 

https://www.thaipbs.or.th/news/content/350107  

https://prachatai.com/journal/2025/02/112226  

https://greennews.agency/?p=40377  

https://www.dailynews.co.th/news/4463817/  

https://epigramnews.co/environment/cross-border-land-acquisition-by-chinese-capital/  
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